

Số:522/BC-UBND

Lộc An, ngày 27 tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **V/v giải quyết phản ánh từ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh về công tác tiêm chủng tại xã Lộc An**

UBND xã Lộc An nhận được công văn số 4669/UBND-ĐTMM ngày 25/10/2021 của UBND Huyện về nội dung phản ánh từ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh với nội dung “ Tại xã Lộc An ngày 16/10/2021 người dân đi tiêm vaccin covid xảy ra hiện tượng xô đẩy, chen lấn, giành giật vào tiêm không có trật tự, không theo danh sách. Đề nghị có biện pháp khi tập trung tiêm phòng cho những đợt tiếp theo”.

Về nội dung phản ánh này, UBND xã Lộc An xin báo cáo như sau:

Chiều ngày 15/10/2021 xã Lộc An nhận được thông báo tiêm vaccin covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi đến 64 tuổi đối với 4.200 liều.

Nhận được thông báo từ trạm y tế xã tham mưu địa điểm tiêm tổng số 10 bàn, trong đó 5 bàn khám, 5 bàn tiêm. UBND xã đã khẩn trương tham mưu đồng chí trưởng ban chỉ đạo đã họp phân công, phân bổ số lượng vaccin và thời gian tiêm phòng cho các thôn trên địa bàn xã. Để các thôn thông báo cho đối tượng nằm trong độ tuổi đi tiêm vaccin đúng theo khung thời gian và địa điểm tiêm. Đồng thời UBND xã đã giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, xã đội cùng tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng.

Đúng 7h30 phút ngày 16/10/2021, triển khai công tác tiêm phòng tại nhà văn xã. Buổi sáng người dân đi tiêm vaccin đã thực hiện đúng theo khung giờ được phân công, sau thời gian nghỉ trưa đầu giờ chiều do thời tiết mưa kéo dài, cộng với một số người dân của các thôn chưa đến giờ tiêm đã tập trung đông nên đã làm ảnh hưởng đến việc sắp xếp gọi tên để tiêm. Trước việc chen lấn như vậy, UBND xã đã kịp thời bố trí thêm 1 địa điểm tiêm ngay tại tiền sảnh UBND xã để làm giảm số lượng người đến tiêm và gián cách đảm bảo an toàn cho công tác phòng dịch.

Qua việc triển khai tiêm phòng vacxin cho toàn dân trong ngày 16/10/2021 UBND xã – BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của xã đã rút kinh nghiệm nên các đợt tiêm phòng sau đã làm tốt công tác tiêm phòng, phân công cụ thể cho từng thành viên, phân số lượng vacxin và phát phiếu đăng ký tiêm phòng để người dân ghi thông tin vào phiếu trước khi đến điểm tiêm. Đồng chí trưởng thôn thông báo cho người dân đi tiêm đúng theo khung giờ đã được thông báo và thu phiếu tiêm, giao cho đồng chí trưởng thôn thu phiếu gọi tên từng người vào khám sàng lọc và tiêm phòng.

Trên đây là báo cáo về nội dung được phản ánh. UBND xã ghi nhận tiếp thu và đã rút kinh nghiệm cho những đợt tiêm phòng sau./.

*Nơi nhận:*

- UBND huyện (b/c)
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thị Hương**